
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ 
วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ 

ณ ห้องประชุมทรายมณี โรงแรม ลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
*********************** 

ผู้มาประชุม 
๑. พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมฯ 
๒. รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒ 
๓. หม่อมหลวง ชไมทิพ เทวกุล ผู้แทน นายสมศักย์ ปรางทอง อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓  
๔. พลเรือตรี ศุภสิทธิ์  บูรณะโอสถ กรรมการกลาง 
๕. ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์  เสนาคำ กรรมการกลาง 
๖. พลเรือโท นฤพล เกิดนาค เลขาธิการ 
๗. นาวาเอก สุวัฒน์ อินทนะ เหรัญญิก 
๘. นาวาเอก วิวัฒน์  ขวัญสูงเนิน รองเลขาธิการ คนที่ ๑ 
๙. นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ รองเลขาธิการ คนที่ ๒ และปฏิคม 
๑๐. นาวาเอก นพพร เทพธรณี รองเลขาธิการ คนที่ ๓ และประชาสัมพันธ์ 

   ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรมสวัสดิการทหารเรือ 
๑๑. นาวาเอก สุธี มาเกิด รองเลขาธิการ คนที่ ๔ 

  ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรมพลาธิการทหารเรือ 
๑๒. เรือโท ไพรัตน์  รักบุญ ผู้แทน นาวาโท ปรีชา พ่วงไพโรจน์ รองเลขาธิการ คนที่ ๕  

   ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมูลนิธิเรือพาย 
๑๓. เรือโท สันทัศน์ มิ่งวงษ์ยาง ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกองเรือยุทธการ 
๑๔. นาวาเอก สุรชัย  บุตรเสถียร ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรมสรรพาวุธทหารเรือ 
๑๕. นาวาเอก ชัยยุทธ  วิเศษสุวรรณ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนายเรือ 
๑๖. นาวาเอก จรัญ  ดิศอรุณ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
๑๗. พันจ่าเอก ประสาน  ชื่นสุวรรณ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายนาวิกโยธิน 
๑๘. นาวาเอก รพีพงศ์  มณีพรรณ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรมการขนส่งทหารเรือ 
๑๙. นางสาวปัญจรัตน์  ฉิมทับ ผู้แทนชมรมสโมสรกีฬาทางน้ำนครนายก 
๒๐. นายปัญจโชติ  บุญเขียว ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 
๒๑. พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ผู้แทนชมรมกีฬาทางน้ำผาสุก 
๒๒. นายธีระ  เสนีชัย ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
๒๓. นางสาวกฤษฐญา  เนียมชาญเวช ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายกรุงเทพมหานคร 
๒๔. นาวาตรี บรรจง  สุขร่อง ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี 
๒๕. นาวาเอก สุรกิจ  โพธิ์งาม ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายหน่วยบัญชาการต่อสู้ 
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   อากาศยานและรักษาฝั่ง      

๒๖. ร้อยตำรวจโท พัชวัตร์ เกิดนาค ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนสิงห์สมุทร 
๒๗. นายวิชาญ  พ่ึงตน ผู้แทนชมรมกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
๒๘. นายสามารถ  คงประเสริฐ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสิงห์บุรี 
๒๙. นายยุทธพงษ์  เรืองจันทร ์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

  วิทยาเขต ลำปาง-เขลางค์นคร                        
๓๐. นางสาวจรินทร  ช่วงโชติ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
๓๑. นายวศิน  ยะมะโน ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๓๒. นายธนิตศักดิ์  จาตุรัตน์ทวีโชติ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๓๓. นายสมชาติ  แสงน้อย ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดนครสวรรค์ 
๓๔. นายกิตติ์นิพัทธ์  สุขะจิรโชติ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายภูพิงค์แห่งจังหวัดเชียงใหม่  

   (สินธุรงค์นาคราช) 
๓๕. นายวีรยุทธ์  คำปาน ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๓๖. ผศ.ดร.ธีรนันท์  ตันพานิชย์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓๗. นายศุภกร  ลาภกองศิลป์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

   วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๓๘. นายชาญฤทธิ์  ฉากเขียน ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายพรเทพสิรินธร 
๓๙. นางสาวแก้วตา  ภู่หลำ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายบางเสาธง 
๔๐. นายสิรวิชญ์  กิติมา ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๔๑. นายโกวิทย์  ธานีสอน ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเมืองหลังสวน 
๔๒. นายธนวัฒน์  ขุนราช ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
๔๓. ร้อยตำรวจโท ยงกิฐ  สมรูป ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
๔๔. นายไพรัตน์  สุขโรจน์ ผู้แทนชมรมรักกีฬาเรือพาย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๔๕. นายวัชรพงษ์  คงด ี ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสมุทรปราการ 
๔๖. ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  อนันต์เจริญยศ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลนครนนทบุรี 
๔๗. นางสิปปกา  สุขโรจน์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายเมืองน่าน 
๔๘. นายสุราษฎร์  อุดม ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายศรีสวัสดิ์ เขื่อนศรีนครินทร์ 
๔๙. นายภูมิสถิตย์  ดวงฤทธิ์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
๕๐. นายชัยรัต  พงศ์พันธุ์ภาณ ี ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๕๑. นายสุรชัย  รมยะสมิต ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 
๕๒. นายมลรักษ์  ฆังมณ ี ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายนครศรีธรรมราช (โรงเรียนปากพนัง) 
๕๓. นายสุทธิพงศ์  ร่วมวงษ ์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  

   (วัดโขดใต้) 
๕๔. นายภานุมาศ  พุฒชีวโชติ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดกระบี่ 
๕๕. นายสมชาย  แซ่เซีย ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดมุกดาหาร 
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๕๖. นายภสินธุ์  มหายศนันท ์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
   วิทยาเขตสุโขทัย 

๕๗. ว่าที่ร้อยตรี ศราวุฒิ  พุ่มพาน ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
๕๘. นางสาวสุทธิดา  มั่นคง ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๕๙. นาวาโท พันธ์เทพ  ก้านสังวอน ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดระยอง 
๖๐. นายพยุงศักดิ์  นาคอุดม ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดชุมพร 
๖๑. นายสัมพันธ์  พิริยธำรงกุล ผู้แทนชมรมเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
๖๒. นายอัฐพร  โสวัตร์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา     

   มหาวิทยาลัยบูรพา 
๖๓. นายวรรธนะ  จิตต์พันธุ์ลาภ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 
๖๔. นายหะมะ  ตาเละ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนจังหวัดยะลา 
๖๕. นายณรงค์ชัย  เมืองโคตร ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดบึงกาฬ ขุนหาญ ๙๘ 
๖๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดเชียงราย 
๖๗. นางสาวภัทราภรณ์  ขำสม ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายสุวรรณนาวา 
๖๘. นายอภิเดช  กรรณิกา ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

   ราชมงคลล้านนา       
๖๙. นายกฤษฎา  บุษบรรณ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลเมืองหลังสวน 
๗๐. นายวิชาญ  แซ่ฮ่อ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดพัทลุง 
๗๑. นายเฉลิม  จันทร์หอม ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเทศบาล ๓ จังหวัดนราธิวาส 
๗๒. นางนวมนต์  มากม ี ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนารีนุกูล 
๗๓. นายวัฒนา  ราชเจริญ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายอันดามันระนอง 
๗๔. นายวสันต์  มณีอินทร์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายสยามอาวุโส 
๗๕. นายชูชาติ  บกเขาแดง ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๔๐  

   จังหวัดปัตตานี 
๗๖. นางสาวสิริธาร  พิมพา ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี 
๗๗. นายมุกดาหาร  สายแก้ว ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนนายมวิทยาคาร 
๗๘. จ่าเอก วัชระ  ม่วงคุ้ม ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนวังกรดพิทยา 
๗๙. นายสมบัติ  นีกร ี ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายแม่ฮ่องสอน 
๘๐. นายสมหวัง  ปึงเศรษฐกุล ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพาย BSAC  

   (Bangkok Sport Advanture Club ) 
๘๑. นายอานุ  พลทะรักษา ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายนาคาหนองคาย 
๘๒. นางสาวศศิรภัสสร  ทองเดช ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพาย ALPHA 
๘๓. นายกิตติ  ศิลพิวงศ ์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยมหิดล 
๘๔. นายเกษมสิทธิ์  บริบูรณ์วศิน ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๘๕. นาวาโท นิธิวัชร์  มงคลอริยวงศ์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายอาวุโสบางพลีสมุทรปราการ 
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๘๖. นายสุริยา  โสมรักษ ์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพาย ม.พัน ๑๕ 
๘๗. พันตำรวจเอก บุญผ่อง  เริ่มเสริมสุข ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายศิษย์มอรอ 
๘๘. นายชนะชัย  แก้ววิจิตร ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบ้านดอนเขว้า 
๘๙. นายมนตรี  สุดาปัน ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
๙๐. พลเรือตรี พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิชัย ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายคลองไผ่ 
๙๑. นายประพันธ์  ทองอ่ิม ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายอาวุโสปทุมธานี 
๙๒. นางสาวชุติมา  สุกใส ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายศรีสาครนาวา 
๙๓. นายชัยชนะ  ทะคำ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพาย 2BC 
๙๔. นายสมบัติ  ดึงสุวรรณ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลวังตะกอ 
๙๕. นายอาทิตย์  จันทรชาศรี ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายอาชีวศึกษานาแก จ.นครพนม 
๙๖. นางสาวปราญชลี  มูลเกษม ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 
๙๗. นายนฤพร  เพชรเชนทร์ ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

   วิทยาเขตชุมพร 
๙๘. นางสาวภัทรสุดา  สรรศรี ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายวารินธารา 
๙๙. นายนาวี   ผาจันทร์            ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายเขื่อนขุนด่านปราการชล 
๑๐๐. นายดนู  โชติกพนิช           ผู้แทนชมรมกีฬาทางน้ำคอบร้า 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายรัฐพล  ไผ่งาม ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย 
๒. นายจามร  จามรี ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย 
๓. พลเรือโท ดุสิต รามโกมุท รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดหารายได้ 

  และสิทธิประโยชน์ 
๔. นาวาเอก สนิทวงศ์ วงศ์สนิท ประธานกรรมการฝ่ายต่างประเทศ 
๕. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ ประธานฝ่ายกฎกติกาและผู้ตัดสิน 
๖. นายณพล สุวรรณทัต กรรมการฝ่ายกฎกติกาและผู้ตัดสิน 
๗. พันจ่าเอก วินัย อักขะราษา กรรมการศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย 
๘. นาวาเอก ชัยวัฒน์ แสงทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิคม, ประชาสัมพันธ์) 
๙. พันจ่าตรี นรินทร ทองมาลัย ประจำสำนักงาน (ธุรการ) 
๑๐. นางสาวธัญญลักษณ์ ใหญ่วงศ ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) 
๑๑. นางสาวเกษศินี ฤทธิธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (แผนงานและโครงการ) 
๑๒. นางสาวดารารัตน์  จงเกษกรณ ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิคม, ประชาสัมพันธ์) 
๑๓. นางสาวสุดาพร  สว่างโชคอำนวย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งบประมาณ) 
๑๔. นายขจร  กองแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานพัสดุ) 
๑๕. นางสาวจิลลาภัทร ชินอาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) 
๑๖. นางสาวกฤษณา ชูเตชะ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ, ต่างประเทศ) 
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ผู้ไม่มาประชุม  

๑. พลเรือโท ชยุต  นาเวศภูติกร  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑ 
๒. เรือโท ยุทธนา  โมกขาว   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔ 
๓. พลเรือตรี พนม  ควรประดิษฐ์  กรรมการกลาง 
๔. ชมรมกีฬาเรือพายกรมแพทยท์หารเรือ 
๕. ชมรมกีฬาเรือพายกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
๖. สมาคมกีฬาเรือพายจังหวัดน่าน 
๗. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดชลบุรี 
๘. ชมรมกีฬาเรือพาย P.Neegree Rowing Star Club 
๙. ชมรมกีฬาเรือพายสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง 
๑๐. ชมรมกีฬาเรือพายฐานทัพเรือสัตหีบ 
๑๑. ชมรมศูนย์กีฬาเรือพายเชียงใหม่ 
๑๒. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนพิมายวิทยา 
๑๓. ชมรมกีฬาเรือพาย/เรือยาวจังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๔. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๑๕. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
๑๖. ชมรมกีฬาเรือพายทัพฟ้า – สองแคว 
๑๗. ชมรมกีฬาเรือพายสูงเนิน 
๑๘. ชมรมกีฬาเรือพายพรพระแก้ว 
๑๙. ชมรมกีฬาเรือยาวอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี 
๒๐. ชมรมกีฬาเรือพายการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๒๑. ชมรมกีฬาเรือพายกุมภวาปี 
๒๒. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๓. สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา 
๒๔. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสระแก้ว 
๒๕. ชมรมกีฬาเรือพายจ.อุดรธานี หลวงพ่อเจริญ 
๒๖. ชมรมกีฬาเรือพายเทศบาลตำบลวัดประดู่ 
๒๗. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดราชบุรี 

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

เลขาธิการฯ ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘ หมวดที่ ๔ การประชุมใหญ่ 
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ปีละหนึ่งครั้ง ไม่เกินเดือนเมษายน ของทุกปี  
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ เดิมได้กำหนดให้มีระเบียบวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 
๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เอาไว ้ แต่เนื ่องจากนายกสมาคมฯ ยังไม่พ้นจากตำแหน่ง  ซึ ่งคณะกรรมการชุดนี ้จะมีวาระ                 
การดำรงตำแหน่ง ๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน คือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และ   
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นายกสมาคมฯ ยังไม่ได้ลาออก จึงให้ถอดระเบียบวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ออกไปก่อน 
คงเหลือระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 

➢ ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
➢ ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ 
➢ ระเบียบวาระที่ ๓   แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๖๖ 
➢ ระเบียบวาระท่ี ๔   แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ 
➢ ระเบียบวาระที่ ๕   แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๗ 
➢ ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอ่ืน ๆ  

เลขาธิการ  ก่อนเริ่มประชุม กระผมในฐานะเลขาธิการ ขออนุญาตสรุปจำนวนสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมในขณะนี้ 
จำนวน ๙๑ ชมรม/สโมสร จาก ๑๑๕  ชมรม/สโมสร ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสมาคมข้อที่ ๒๗ 
และขอแนะนำ   
ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน ๒ ท่าน คือ 
 - คุณรัฐพล ไผ่งาม ผู้อำนวยการกองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 - คุณจามร จามรี นิติกร ๔ กองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย การกีฬาแห่งประเทศไทย  

ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 - หม่อมหลวงชไมทิพ เทวกุล ซึ่งวันนี้มาเข้าประชุมแทนอุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓ ด้วย 

ผู้แทนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- เรือโท ยุทธนา โมกขาว อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔ มาเข้าร่วมสัมมนาเมื่อวานและติดภารกิจ ไม่สามารถ

มาร่วมประชุมในวันนี้ได้ 

 ในนามของ คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนชมรม/สโมสรสมาชิก ต้องขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นถึงคุณค่าของกีฬาเรือพาย
ในอันที่จะพัฒนาคน พัฒนากีฬาของชาติ ให้ก้าวไปข้างหน้า ทางสมาคมฯ จึงขอให้คำมั่นว่าจะนำงบประมาณที่ได้รับ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่วงการเรือพายของชาติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ก่อนเริ่มการประชุม ผมขอแจ้งให้สมาชิกให้
ทราบว่า ในปีนี้ เราได้สูญเสียปูชนียบุคคล ที่สำคัญ ๒ ท่าน คือ พลเรือเอก บัณฑิตย์ ชุณหวัณ นายกสมาคมกีฬาเรือยาว
สมัครเล่น คนแรก ซึ ่งต่อมาได้เปลี ่ยนชื ่อสมาคม เป็นสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาเรือพาย           
แห่งประเทศไทย และท่านที่ ๒ คือ คุณสมยศ นิมมานเหมินท์ ผู้ริเริ่มสร้างนักกีฬาเรือพายและพัฒนากีฬาเรือพาย     
ในประเทศไทย และยังเป็นผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์สมาคมที่เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมยืนไว้อาลัยให้กับทั้ง ๒ ท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ เชิญนั่ง  
ในระเบียบวาระที่ ๑ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 

๑. สืบเนื่องจากเมื่อวาน (วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗) ผมเป็นผู้แทนสมาคมฯ ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ที่ทำเนียบรัฐบาลกับ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย           
ซึ่งทั้ง ๒ หน่วยงานนี้ได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ มากว่า ๑๐ ปี โดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                      
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ที ่สนับสนุนการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี รวมทั ้งบางรายการที ่สมาคม                
ขาดงบประมาณก็ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมด้วย ต้องขอขอบพระคุณทั้ง ๒ หน่วยงานที่สนับสนุนสมาคม
กีฬาเรือพายฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด  

๒. ในเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จะมีการแข่งขัน ๒ รายการ คือการแข่งขันเรือแคนูคยัคชิงชนะเลิศ     
แห่งเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๗ และการแข่งขันคัดเลือกเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ รายการ 
2 024  ACC Canoe Sprint & Paracanoe Asian Championships Paris 2024 Canoe Sprint Asian Qualifier    
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ และการแข่งขันรายการ 2024 World Rowing 
Asia Oceania Olympic and Paralympic Qualification Regatta ณ เมืองชุงจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 
๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งสมาคมฯ มีความคาดหวังทั้ง ๒ ชนิดกีฬา ว่าจะได้ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ได้ 
และขอเชิญชวนพวกเราส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย  

ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ 
ประธาน  ขอให้เลขาธิการ ดำเนินการในวาระนี้ 
เลขาธิการ  ตามที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ เมื ่อวันเสาร์ที ่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม       
เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ได้
แจกให้ทุกท่าน ขอให้ที่ประชุมร่วมตรวจสอบ และขอมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ต่อไปด้วย 
พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๓๒ จาก ดร.จีรวัชฯ เป็น นายจีรวัชฯ และหน้า ๑๒ บรรทัด 
ที่ ๕ จาก ดร.จีรวัชฯ เป็น นายจีรวัชฯ  
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ 

ระเบียบวาระที่ ๓  แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๖๖ 
ประธาน  ขอให้เลขาธิการ ดำเนินการในวาระนี้ 
เลขาธิการ  ตามที่สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยได้ดำเนินกิจการในรอบปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา  สำนักงานเลขาธิการ
ได้รวบรวมข้อมูลลงในเอกสารประกอบการประชุมด้วยแล้ว ส่วนบทสรุปได้จัดทำในรูปแบบวีดิทัศน์ ที่จะเปิดให้ทุกท่านได้
รับชมดังต่อไปนี้  

(+++รับชมวีดิทัศน์+++) 
 สำหรับแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๗) ขอให้ นาวาเอก นรพัชร์ฯ กล่าว
สรุปโดยย่อ ต่อไป 
นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ กล่าวสรุปแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 วิสัยทัศน์ (Vision) สำหรับแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปีของของสมาคมฯ คือ เป็นองค์กรกีฬาชั้นนำของภูมภิาค 
มั่นคงในความสำเร็จในระดับนานาชาติ พร้อมสู่โอลิมปิก เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย ด้วยการ
บริหารจัดการแบบมืออาชีพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และพ่ึงพาตนเองได้  

พันธกิจ (Mission)  
๑. ผลักดันส่งเสริมกีฬาเรือพาย โดยกำหนดแนวทางการค้นหา/สรรหานักกีฬาหน้าใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ และ

การสร้างประชากรกีฬาเร ือพายให้มีจำนวนมากขึ ้น โดยการยกระดับศูนย์ฝ ึกกีฬาเร ือพายเป็นศูนย์กลาง  
การฝึกซ้อม เพ่ือจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาค และนานาชาติ อีกท้ังการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายในภูมิภาคเพ่ิมเติม 
รวมถึงการส่งเสริมความนิยมกีฬาเร ือพายในประเทศครบวงจร อีกทั ้งใช ้ว ิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยี  
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ในการฝึกซ้อมและพัฒนานักกีฬา และวิจัยและพัฒนาผลิตอุปกรณ์กีฬา เพื ่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา
ภายในประเทศ (นักกีฬาและบุคลากรกีฬาเป็นเลิศ) 

๒. ผลักดันการพัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนรวมถึงการจัดส่งนักกีฬาเรือพายเข้าร่วมการแข่งขัน  
ในระดับชาติ มั่นคง (นักกีฬาและบุคลากรกีฬาเป็นเลิศ) 

๓. ผลักดันกีฬาเรือพาย ให้มีผลงานความสำเร็จในระดับนานาชาติ พร้อมสู่โอลิมปิก เพื่อให้เกิดการพัฒนา
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายอย่างยั่งยืน (นักกีฬาและบุคลากรกีฬาเป็นเลิศ) 

๔. ผลักดันสร้างสังคมกีฬาเรือพายในประเทศให้เข้มแข็ง เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างกระแสความตื่นตัว  
ในการใช้กีฬาเรือพาย ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาค (สังคมเรือพายเข้มแข็ง) 

๕. ผลักดันการพัฒนาสมาคมกีฬาเรือพายให้เป็นหน่วยงานกีฬาที่มีมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ และพ่ึงตนเองได้ 
และเป็นสมาคมกีฬาเรือพายในระดับสากลทันสมัยมีธรรมาภิบาล และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมีระบบสารสนเทศ   
ที่ทันสมัย เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บริหารสมาคมฯ) 

๖. ผลักดันส่งเสริมการเล่นกีฬาเรือพาย เพ่ือการออกกำลังกาย และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเรือพาย เพ่ือร่วมสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมอันจะก่อให้เกิดเป็นเศรษฐกิจจากการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายภายในประเทศ และระดับ
นานาชาติ เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (จัดแข่งขันระดับนานาชาติ) 

เป้าประสงค์ (Goal) 
๑. กีฬาเรือพายของประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขัน นักกีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายของไทย   

มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
๒. สังคมกีฬาเรือพายมีความเข้มแข็งประสบความสำเร็จในการพัฒนาก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาค  

ที่มั ่นคงและยั่งยืนเป็นองค์กรกีฬาชั้นนำ ที่มีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และพึ่งพาตนเอง  
ไดอ้ย่างยั่งยืน 

๓. พัฒนาสมาคมกีฬาเรือพาย และชมรมสมาชิกให้เป็นหน่วยงานกีฬาที่มีมาตรฐาน บนหลักธรรมาภิบาล       
มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย รวมทั้งมีระบบการเงินและการบัญชีที่เข้มแข็ง มืออาชีพ และพ่ึงตนเองได้ เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นสมาคมกีฬาเรือพายในระดับสากล และสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย ที ่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมที ่มีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจการกีฬา          
แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๔. ร่วมสร้างเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายในระดับ
นานาชาติ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจและสังคม อันจะก่อให้เกิดเป็นเศรษฐกิจจากการจัดการ
แข่งขันกีฬาเรือพาย 
ที่ประชมุ  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่๔  แถลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ 
ประธาน  แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ 
เลขาธิการ  ขอให้ นาวาเอก สุวัฒน์  อินทนะ เหรัญญิกสมาคมฯ ชี้แจงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะ
การเงิน ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว  
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เหรัญญิก  ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ ๒๖.๔ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงินของปีที่ผ่านมา 
เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ เหรัญญิกฯ ขอสรุปสถานะการเงินของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ 
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้ 
งบแสดงฐานะการเงิน 
 - สินทรัพย์  ๗๐,๑๕๗,๖๓๓.๔๓ บาท   
 - หนี้สิน ๑๘,๕๙๑,๒๐๘.๗๗ บาท 
 - ทุน ๕๑,๕๖๖,๔๒๔.๖๖ บาท 
งบรายได้ค่าใช้จ่าย 
 - รายได้ ๑๔๒,๕๘๒,๑๙๒.๐๑ บาท 
 - ค่าใช้จ่าย ๒๑๑,๒๙๕,๐๒๖.๓๖ บาท 
 - รายไดต้่ำกว่าค่าใช้จ่าย (๖๘,๗๑๒,๘๓๔.๓๕) บาท 
เลขาธิการฯ  ขอให้สมาชิกร่วมพิจารณาบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖        
เพ่ืออนุมัต ิซึ่ง ณ ตอนนี้มีจำนวนสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม ๙๑ ชมรม มีชมรมใดไม่อนุมัติหรืองดออกเสียงไหมครับ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติรับรองงบดุลประจำปี ๒๕๖๖ 

ระเบียบวาระที ่๕  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๗ 
ประธาน   ขอให้เลขาธิการ ดำเนินการในวาระนี้ 
เลขาธิการ  ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในการประชุมใหญ่
สามัญของทุกปี จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๗ 
เหรัญญิก  เสนอชื่อ พลเรือโท นฤดม  สอาดเย็น ทะเบียนเลขที่ ๒๔๑๖ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๗ 
ซึ่งได้ประสานแล้วไม่ขัดข้อง  
ที่ประชุม  มีมติแต่งตั้ง พลเรือโท นฤดม  สอาดเย็น ทะเบียนเลขท่ี ๒๔๑๖ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๗ 

ระเบียบวาระที ่๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน  ให้ฝ่ายเลขาธิการฯ ชี้แจงปฏิทินประจำปีให้กับชมรมสมาชิกได้รับทราบ 
นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน รองเลขาธิการฯ ชี้แจงปฏิทินสมาคมฯ คร่าวๆ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก 
 ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ราชบุรีเกมส์ ซ่ึงกีฬาเรือพายกำลังทำการ
แข่งขันกันอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี 
 ในเดือน เมษายน ๒๕๖๗ มีการแข่งขัน ๒ รายการสำคัญ ตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว 
คือ  
  - การแข่งขันเรือแคนูคยัคชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๗ และการแข่งขันคัดเลือกเพื่อให้ได้สิทธิ์    
เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ รายการ 2024 ACC Canoe Sprint & Paracanoe Asian Championships 
Paris 2024 Canoe Sprint Asian Qualifier ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗  
  - การแข่งขันรายการ 2024 World Rowing Asia Oceania Olympic and Paralympic Qualification 
Regatta ณ เมืองซุงจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ 
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 ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗ สนามแรกที่     
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ส่วนสนามที่ ๒, ๓ และ ๔ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ มีการแข่งขัน ๓ รายการ 
  - การแข่งขันเรือแคนูคยัคเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๗ รายการ 2024 Asian Canoe 
Sprint Junior & U23 Championships ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี  
  - การแข่งขันเรือกรรเชียงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี ๒๕๖๗ รายการ 19th SEARF 
Rowing Senior and U19 Championships ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ประเทศเวียดนาม 
  - การแข่งขันเรือแคนูคยัคชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี ๒๕๖๗ รายการ The SEACAF 
Canoe Senior and U19 Championships ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ประเทศเวียดนาม 
 ในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศฝรั่งเศส 
 ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือมังกรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๗ รายการ 
2024 ACC Asian Dragon Boat Race Championships 
 ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ส่งแข่งขัน ๒ รายการ 
  - การแข่งขันเร ือยาวชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๗ รายการ 15th Asian Dragon Boat 
Championships ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
  -  การแข ่งข ันเร ือยาวช ิงแชมป ์ โลก ประจำป ี  ๒๕๖๗ รายการ 2024 ICF Dragon Boat World 
Championships ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 
 ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มี ๒ รายการ 
  - เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือแคนูมาราธอน เรือแคนูทะเล และบอร์ดยืนพาย ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 
ครั ้งที่ ๔ รายการ 4th Asian Canoe Marathon championships and 4th Asian Ocean Racing & Stand Up 
Paddle Championships  
  - ส่งแข่งขันเรือแคนูมาราธอนและเรือแคนูทะเลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๗ รายการ Asian 
Cup Canoe Sprint, Marathon & Ocean Racing ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
 ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙ อัญมณีเกมส์ จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน 
 

ประธาน   ในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๗ รายการ 2024 ICF Canoe   
Slalom World Ranking Competitions 13th Asian Canoe Slalom Championships Senior, U23 and U18           
ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในฐานะที่ผมเป็นประธาน ACC ได้พูดคุยกับประธาน ICF 
และขอให้สนามของเราเป็นสนามหนึ่งของรายการ World Ranking  ของ ICF ด้วย ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่ทำให้เรา  
มีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งจะใช้สนามของเราเป็นศูนย์การฝึกซ้อมและแข่งขันในโซน Asia และ South Eath Asia  

สำหรับการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่ได้พูดคุยหารือกันในช่วงที่มีการสัมมนากันเมื่อวานว่า
จะกำหนดให้มีการจัดการแข่งขัน ๔ สนาม ผมขอดูอีกทีว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ชมรมสมาชิกจะสามารถ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ เนื่องจากปัจจุบันนี้ทั้งปีมีรายการแข่งขันกีฬาจำนวนมาก เช่น กีฬานักเรียนนักศึกษา 
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กีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ กีฬาเยาชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ เป็นต้น อีกทั้งยังต้องหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต       
แห่งประเทศไทย ว่าสามารถทำได้หรือไม่  
ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์ ผู้แทนชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้จัดทำระบบรายชื่อนักกีฬาทีมชาติ เมื่อ
พิมพ์รายชื่อเข้าไปแล้วสามารถทราบได้เลยว่านักกีฬาคนนั้นเป็นนักกีฬาทีมชาติประเภทอะไร รุ่นอายุเท่าไหร่ เพราะมีผล
กับการแข่งขันหลายรายการในระดับอุดมศึกษา  
ประธาน   จะให้ฝ่าย IT ทำไว้ในเว็บไซต์สมาคมฯ จะมีรายชื่อนักกีฬาทุกประเภท ทุกเรือสามารถเปิดเข้าไปดูได้  
พันตำรวจเอก บุญผ่อง เริ่มเสริมสุข ผู้แทนชมรมกีฬาเรือพายชมรมกีฬาเรือพายศิษย์มอรอ เห็นมีรายการแข่งขัน
เรือกรรเชียงของปีนี้ ไม่ทราบว่ามีการแข่งขันในรุ่นอาวุโสด้วยหรือไม่  
ประธาน  เดี๋ยวผมจะคุยกับฝ่ายจัดการแข่งขันอีกทีครับ คิดว่าจะพยายามให้นักกีฬารุ่นอาวุโสได้ร่วมแข่งขันทุกสนาม 
ต้องดูอีกที ก็เป็นห่วงสุขภาพของทุกท่านด้วย  
พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ประธานชมรมกีฬาทางน้ำผาสุก เสนอว่าในเว็บไซต์สมาคมฯ ควรต้องมี
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชมรมสมาชิก  

๑. เรื่องของบุคลากร ประวัติของนักกีฬาทีมชาติแต่ละชุด แต่ละประเภทเรือ สมาคมฯ จัดตั้งมา ๓๗ ปี สามารถ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก กกท. ที่ได้มีบันทึกรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไว้ เพ่ือมาลงในเว็บไซต์ 

๒. หัวใจสำคัญของกีฬาคือสถิติ ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ ควรจะมีผลการแข่งขันโดยละเอียด ชัดเจน ทุกคน
สามารถสืบค้นได้ กีฬาทางน้ำจะประสบปัญหา ลม ฝน ฟ้า พายุ แม้จะไม่สามารถจัดทำสถิติที่เป็นมาตรฐานอย่างกีฬาวิ่ง
หรือว่ายน้ำได้ ก็สามารถบันทึกด้วยเวลา Best time เพื่อเป็นสถิติอ้างอิงตามปัจจัย เพื่อให้นักกีฬาได้มีข้อมูลไต่เต้า
ไปสู่จุดสุดยอด สำหรับกีฬาที่มีสถิติเป็นมาตรฐานอย่างกรรเชียงบก จะขอแนะนำว่าสมาคมฯ ควรจะรวบรวมสถิติจาก
การแข่งขันรายการต่างๆ ไว้ ทั้งชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก หรืออย่างรายการกีฬามหาวิทยาลัยที่ผ่านมานักกีฬา  
บางคนสถิติดี แต่ไม่มีโอกาสหรือช่องทางได้ไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลก ผมขอฝากสมาคมฯ ด้วยครับ 
ประธาน   ขอบคุณครับ จะให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ประสานขอข้อมูล และอาจจะขอให้มาช่วยในการลงข้อมูลให้ด้วย  
พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ประธานชมรมกีฬาทางน้ำผาสุก อีกประเด็นที่ได้หารือกันเมื่อวาน สมาคมฯ 
เริ่มเป็นปึกแผ่น มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แต่ยังขาดโอกาสขาดช่องทางท่ีชัดเจน เช่น  

๑. เมื่อนักกีฬาของชมรมติดทีมชาติ ในนามของผู้ฝึกสอนชมรมก็อยากมีโอกาสได้เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติ จะมี
ช่องทางใดที่จะเดินทางไปตามนักกีฬาของเขาได้  

๒. ในเรื่องของการตัดสิน ทุกชมรมอยากจะจัดการแข่งขันในท้องถิ่นเขาได้ สมาคมฯ จะผลักดันอย่างไรให้
ชมรมสมาชิกเขาแข็งแรงได้ด้วยตัวเอง ผู้ตัดสินอาจจะมากับทีมต่างๆ ที่เดินทางมาแข่งขันก็ได้ เช่น รายการชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย สมาคมฯ ควรประกาศให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ตัดสิน ยังไม่ต้องมองไปถึงผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน
ก็ได้ ให้เกียรติเขา เขาก็อยากมามีส่วนร่วมในวงการกีฬาเรือพาย เขาอยากจะโชว์ลูกศิษย์เขาว่าเขาก็เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการเป็นผู้ตัดสินได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับสโมสรสมาชิก อยากต่อยอดเป็นผู้ฝึกสอน     
ทีมชาติ และเป็นผู้ตัดสินระดับต่างๆ 
ประธาน   ประเด็นแรก ผู้ฝึกสอนชมรมจะมาเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติ มันมีข้อจำกัดว่า ถ้าจะมาเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติ ต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนที่สหพันธ์ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัด ในการที่จะเสนอให้ กกท. รับรองเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติได้ 
แต่สมาคมฯ มีความยินดีและสนับสนุนผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินของแต่ละชมรมที่มีความต้องการพัฒนาต่อยอดให้เป็น     
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ผู้ฝึกสอนทีมชาติ และผู้ตัดสินทั้ง NTO และ ITO ผมไม่ปิดกั้น เปิดโอกาสให้ทุกท่านไปสอบได้ โดยสมาคมฯ จะส่งชื่อให้ 
แต่มีเงื ่อนไขที่ว่าการเดินทางไปสอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และถ้าสอบผ่าน สมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้ ประเด็นที่สอง การแข่งขันในปี ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ เป็นประธานฝ่ายผู้ตัดสิน ท่าน
จะเป็นคนออกหนังสือแจ้งให้ชมรมสมาชิกทราบว่าจะมีการจัดการแข่งขันรายการอะไรบ้าง รับสมัครผู้ตัดสินสนาม  
ละกี่คน ขอให้ทุกท่านที่เคยผ่านการอบรม สมัครมาเป็นผู้ตัดสินในสนามต่างๆ ได้  จริงๆ แล้ว สมาคมฯ ต้องการคนใน
ท้องถิ่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ไม่อยากใช้บุคลากรจากส่วนกลางเดินทางไป รวมทั้งผู้ตัดสินนานาชาติที่จะสมัครไปปฏิบัติ
หน้าที่รายการต่างๆ ที่ต่างประเทศด้วย  
นายไพรัตน์ สุขโรจน์ ผู้แทนชมรมรักกีฬาเรือพาย จังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมฯ ของเราเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พลเรือเอก 
บัณฑิต ชุณหวัน ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ เราเจริญเติบโตมาเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ ๓๖ ปีแล้ว ถ้าเป็นชายหนุ่มก็
เป็นวัยฉกรรจ์ที่สุด ผลงานของสมาคมฯ เป็นที่น่ายกย่อง เป็นสมาคมเกรด A ของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีเรื่องที่
อยากจะกล่าวคือการเดินทางไปแข่งขันสนามต่างๆ ทุกชมรมอยากจะไปแต่ด้วยงบประมาณในการเดินทางไปและ
ค่าอาหารเด็ก ค่าอาหารเด็กที่เราได้รับจากสมาคมฯ หัวละ ๓๐๐ บาท เราอยู่ได้ ปกติเราเก็บตัวก่อนการแข่งขันใช้
งบประมาณจำนวนมาก บางสถาบันการศึกษามีความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณให้ แต่ยังมีหลายชมรมที่ทำโดย
ความรักกีฬาเรือพายของผู้ฝึกสอนที่มาดำเนินการกันเอง ขออนุญาตเสนอแนะค่าพาหนะเดินทาง เช่น การเดิ นทาง
จากเชียงใหม่มาระยอง ประมาณ ๗๐๐ กิโลเมตร ถ้าคิดเป็นรายหัวประมาณ ๑,๔๐๐ บาท ตามระเบียบของ กกท.  
แต่ไม่ใช่ครับ เราต้องการเพียงแค่ค่าน้ำมันรถเท่านั้น อย่างรถ ๖ ล้อ กิโลเมตรละ ๕ บาท ไปกลับ ๑,๔๐๐ กิโลเมตร 
คูณ ๕ บาท เป็นค่าน้ำมันขาไปและกลับ ทีนี้ชมรมสบายใจแล้ว หรืออย่างเช่นจากมุกดาหารไปจังหวัดตาก ๗๘๐ 
กิโลเมตร ไปกลับก็ ๑,๕๖๐ กิโลเมตร ถ้ารถ ๖ ล้อ คูณ ๕ ถ้า ๔ ล้อ ขอคูณ ๓ ก็พอแล้วครับ ส่วนเรื่องค่าอาหารหัวละ 
๓๐๐ บาท ๔ วัน เราเพียงพอแล้ว ดูแลกันได้ ผมขออย่างเดียวคือขอค่าน้ำมันรถ ขอบคุณครับ  
ประธาน  ผมเข้าใจครับอาจารย์ เพราะอีกตำแหน่งหนึ่งของผมคือประธานชมรมเรือพายสิงห์บุรี เวลาจะไปแข่งที่ไหน
บางทีไม่มีตังค์ก็มาขอผมเหมือนกัน เข้าใจทุกชมรมนะครับ ผมรับปากว่าจะพยายามแก้ไขปัญหาให้ โดยดูจาก
งบประมาณท่ีได้รับจากผู้สนับสนุน บางสิ่งบางอย่างอาจใช้เงินงบประมาณของสมาคมฯ มาช่วยได้บ้าง แต่ยังไม่รับปาก
ว่าจะเป็นกิโลเมตรละกี่บาท ขอรับไปประสานกับคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื ่องนี้  ไปคุยกับทีมผู้บริหาร และ
ผู้สนับสนุนอีกที โดยจะเริ่มตั้งแต่สนาม ๑ ที่เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก นี้  
เลขาธิการ  ต่อไปเป็นการมอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น ผู้ฝึกสอนดีเด่น และชมรมเรือพายดีเด่นประจำปี ๒๕๖๖ และ       
การมอบเงินรางวัลสนับสนุนชมรมสมาชิกที่นักกีฬาแต่ละคนได้แสดงเจตจำนงไว้ซึ่งสมาคมฯ เป็นผู้รวบรวมและนำมามอบ
ให้ในวันนี้  

สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬา ชมรม/สโมสรสมาชิก และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
๑. นักกีฬายอดเยี่ยม  

๑.๑ ประเภท เรือกรรเชียง ได้แก่ นางสาว นันธิดา กระจ่างแจ่ม และนางสาว ปาริษา แช่มพุดซา 
 ผลงาน เหรียญทองแดง  ประเภทเรือกรรเชียง ๒ คน หญิงพายคู่ ในกีฬาเอเชี ่ยนเกมส์ครั้งที่ ๑๙                 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๑.๒ ประเภท เรือแคนูคยัค ได้แก่ นางสาว อรสา เที่ยงกระโทก  
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 ผลงาน ๑ เหรียญเงิน ประเภทเรือแคนูหญิง ๑ คน ระยะ ๒๐๐ เมตร และ ๑ เหรียญทองแดง ประเภท 
เรือแคนูหญิง ๒ คน ระยะ ๕๐๐ เมตร ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ ๑๙ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

๑.๓ ประเภท เรือยาวสากล ได้แก่ เรือตรี เกษมสิทธิ์ บริบูรณว์ศนิ 
 ผลงาน เหรียญเงิน ประเภทเรือยาวสากล ระยะ ๒๐๐ เมตร ในกีฬาเอเชี ่ยนเกมส์ครั ้งที่  ๑๙                
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒. ผู้ฝึกสอนดเีด่น 
๒.๑ ประเภท เรือกรรเชียง ได้แก่ พันจ่าเอก ประสาน ชื่นสุวรรณ จากชมรมกีฬาเรือพายนาวิกโยธิน  

 ผลงาน ไดค้รองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ 
๒.๒ ประเภท เรือแคนูคยัค ได้แก่ ดร.กิตติ์นิพัทธ์ สุขะจิรโชติ จากชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัด

เชียงใหม่ ผลงาน ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ 

๓. ชมรมกีฬาเรือพายดีเด่น 
 ๓.๑ ด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือพาย ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๓.๒ ด้านความเป็นเลิศ ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน รองเลขาธิการฯ การมอบเงินรางวัลสนับสนุนชมรมสมาชิกที่นักกีฬาแต่ละคนได้แสดง
เจตจำนงไว้  

๑. ชมรมกีฬาเรือพาย 2BC จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
๒. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๓. ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
๔. ชมรมกีฬาเรือพายกองเรือยุทธการ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. ชมรมกีฬาเรือพายคลองไผ่ จำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
๖. ชมรมกีฬาโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 
๗. ชมรมกีฬาเรือพายสุวรรณนาวา จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๘. ชมรมกีฬาเรือพายบ้านดอนเขว้า จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 
๙. ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัดสิงห์บุรี จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 
๑๐. ชมรมกีฬาเรือพายกรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 
๑๑. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จำนวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท 
๑๒. ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๓. ชมรมกีฬาเรือพายเจ้าพระยานนทบุรี จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท  

ประธาน  เชิญผู้แทนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย 
คุณรัฐพล ไผ่งาม ผู้แทน การกีฬาแห่งประเทศไทย  
 ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมสมาคมฯ ที่ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี เรียบร้อยเป็นอย่างดี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง      
ที่สำคัญคือการคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลย จะเป็นฐานข้อมูล
ในการที่จะพัฒนากีฬาต่อไปและอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับสมาคมอ่ืนด้วย  
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 การที่สมาคมฯ มีทรัพยากรที่มีค่าอย่างสนามแข่งขันเรือแคนูสลาลอมที่ท่านนายกฯ ได้ต่อสู้เพื่อหางบประมาณ
มาก่อสร้าง และนำมาใช้ประโยชน์ในการนำนักกีฬาต่างชาติมาร่วมฝึกซ้อม เป็นการนำเศรษฐกิจมาสู่ประเทศ  
 การจัดการแข่งขัน และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ก็ขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
เช่น การจัดการแข่งขันแจ้งก่อน ๖๐ วัน ส่วนการส่งแข่งขันแจ้งก่อน ๓๐ วัน  
 ในส่วนของฐานข้อมูลบุคลากรกีฬา ตอนนี้ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศได้จัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ถ้าเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกสมาคมให้รับทราบ  
 ในส่วนเรื่องของการซ้ำซ้อนของรายการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทางผู้บริหารได้รับทราบแล้ว จะ
ได้คุยกันในระดับหน่วยงานต่อไป อาจจะไม่ต้องทำให้นักกีฬาของชมรมสโมสรเหน็ดเหนื่อย หรือเกิดความซ้ำซ้อนหรือ
ระยะเวลาใกล้เคียงกันของรายการแข่งขันอีกต่อไป 
 ในส่วนของชมรมสโมสรที่มีผู้ฝึกสอนของชมรมแล้วต้องการให้มี Career Path เป็นผู้ฝึกสอนอาชีพ หรือเป็น    
ผู้ฝึกสอนของสมาคม ก็อย่างที่ท่านนายกสมาคมฯ ท่านกล่าวมาแล้ว ท่านจะผลักดันให้ต่อไป 
คุณจามร จามรี ผู้แทน การกีฬาแห่งประเทศไทย ทางด้านกฎหมายในฐานะผู้แทนนายทะเบียน ขอแสดงความ
คิดเห็นดังนี้ ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ สมาคมฯ สามารถจัดการประชุมได้ครบถ้วน
ตามข้อบังคับสมาคมฯ หลังจากนี้ขอให้สมาคมฯ จัดทำรายงานการประชุมและรายงานงบดุลที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปครับ  
ประธาน  เชิญคุณดนู 
คุณดนู โชติกพนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยินดีสนับสนุนสมาคมฯ ต่อ 
รวมถึงสหพันธ์เรือแคนูแห่งเอเชียต่อไปครับ  
ประธาน  เชิญผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หม่อมหลวงชไมทิพ เทวกุล ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความยินดีที่ได้สนับสนุนสมาคมฯ มากว่า 
๑๐ ปี และจะสนับสนุนสมาคมฯ ต่อไป และหวังว่านักกีฬาเรือพายจะสร้างผลงานสู่โอลิมปิกเกมส์ ต่อไป  
เลขาธิการ  ในนามของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ในปี ๒๕๖๖  
ที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ 

- กองทัพเรือ 
- คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- การกีฬาแห่งประเทศไทย 
- กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิ
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
- กรมพลศึกษา 

- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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